



จุฬาลัมพันธ์



ปีที่ ๕๗ ฉบับที่ ๓๑ วันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗



หน้า
๒ - ๓

โครงการ “จากใจถึงใจ จุฬาฯ-สระบุรี”
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ จุฬาฯ-ชุมชน

จุฬาฯ จัดพิธีไหว้ครูของนิสิตใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

หน้า
๔ - ๕



โครงการ “จากใจถึงใจ จุฬาฯ-สระบุรี” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ จุฬาฯ-ชุมชน



เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จากใจถึงใจ จุฬาฯ-สระบุรี” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจุฬาฯ กับชุมชน และประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาต่างๆ ที่จุฬาฯ ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนใน ต.ตาลเดี่ยว ต.ชำผักแพว และ ต.ห้วยแห้ง ซึ่งตั้งอยู่รอบพื้นที่จุฬาฯ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมี ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมในพิธีเปิดโครงการและเยี่ยมชมงาน มีนายอำเภอ นายก อบต.เจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ ชาวบ้านและนักเรียนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก



กิจกรรมต่างๆในพิธีเปิดโครงการ “จากใจถึงใจ จุฬาฯ-สระบุรี” บนเวทีห้องประชุม อาคารสระบุรี ๑ มีการแสดงชุด “จากใจถึงใจ” โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ การแสดงทอล์กโชว์ โดย ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม การแนะนำการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ จากกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์แนะแนว



โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ส่วนบริเวณชั้นล่าง อาคารสระบุรี ๒ มีการให้บริการตรวจสุขภาพฟรี โดยแพทย์ เกสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัดและโภชนาการจากจุฬาฯ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และนวัตกรรมจากคลังสตอร์อาชีพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ส่วนเวทีกลางแจ้งมีการแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ การแสดงรำวง จากชมรมผู้สูงอายุ อบต.ตาลเดี่ยว นอกจากนี้ยังมีซุ้มเกมให้ร่วมสนุก รับของรางวัลมากมาย ซุ้มกิจกรรมเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์



โครงการ “จากใจถึงใจ จุฬาฯ-สระบุรี” จัดขึ้นเพื่อตอบสนองผลสัมฤทธิ์ของการ เป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและคนเก่ง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์ “เกื้อกูล” ของจุฬาฯ และ “โครงการสระบุรีชุมชนเข้มแข็ง”



ศ.นพ.ปวิทย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี

เปิดเผยว่า โครงการนี้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในท้องถิ่นได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่มากมาย ร่วมกับองค์ความรู้ที่ชาวจุฬาฯ สะสมและสร้างเสริมขึ้นมาใหม่จากการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้การแก้ปัญหาตรงกับความต้อการและมีความยั่งยืน งานในครั้งนี่จึงแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่จุฬาฯ ได้เข้ามาช่วยชาวบ้าน ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ การเกษตร สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังทำให้เราตระหนักร่วมกันถึงความร่วมมือร่วมใจระหว่างชาวสระบุรีและชาวจุฬาฯ อย่างแท้จริง



ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิริยอุสุทธิกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า จุฬาฯ มีโครงการที่ร่วมกับชาว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ในชื่อโครงการ OFOC จากนั้นได้พัฒนาเป็น “โครงการสระบุรีชุมชนเข้มแข็ง” จึงเป็นโอกาสอันดีที่จุฬาฯ ได้จัดงาน

“จากใจถึงใจ จุฬาฯ-สระบุรี” เพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสแสดงผลงานที่ทำร่วมกับคณาจารย์และนิสิตของจุฬาฯ ทำให้เกิดภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง นอกจากนี้ยังทำให้ชาวบ้านรู้จักศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคมากขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือต่อกันอย่างยั่งยืนในอนาคต



นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า งานในครั้งนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีการนำผลงานวิจัยที่ทำร่วมกันระหว่างจุฬาฯ กับประชาชนในพื้นที่มาแสดง ซึ่งชาวบ้านมีความตื่นตัวและเห็นถึงคุณค่าของโครงการต่างๆ เป็นอย่างมาก

สำหรับโครงการที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต เป้าหมายหลักคือโครงการที่จะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่ในพื้นที่เพิ่มเติม และนำไปประยุกต์ระหว่างวิชาการกับภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกัน



ผศ.ดร.พันวัศ สัมพันธ์พานิช

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ซึ่งรับผิดชอบในส่วนของคลังเครื่องมือสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการเด่นๆ ที่ทางสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมดำเนินการ ได้แก่ โครงการพัฒนาและจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ๓ ตำบล

รอบพื้นที่จุฬาฯ โครงการพัฒนาความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรอินทรีย์ การนำขยะมาทำเป็นแก๊สชีวภาพ และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งชาวบ้านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี



ผศ.ดร.ยuthana จิตพชรณรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของคณะครุศาสตร์ในโครงการยกระดับการศึกษาของ อ.แก่งคอย จ.สระบุรีว่าเป็นนโยบายของ **รศ.ดร.ชนิดา รักษ์พลเมือง**

คณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ผ่านมาได้มีการอบรมครู และสอนหนังสือให้กับนักเรียน โดยใช้โมเดลจำลองโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ทั้งระดับประถมและมัธยม เพื่อต้องการยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าหลังจากเข้าไปปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนนักเรียนใน ต.ตาลเดี่ยว คะแนนโอเน็ตเพิ่มขึ้น และสามารถสอบเข้าโรงเรียนในเมืองได้



น.ส.ปรัชญาพร

ธรรมมาโร นิสิตชั้นปีที่ ๔ และ นายโกศล ศาลิคุปต์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้กับ

มหาวิทยาลัยในโครงการนี้ โดยทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำกับชาวบ้านในส่วนของนิทรรศการและกิจกรรมบริการชุมชน โครงการนี้เป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างจุฬาฯ กับชาวบ้านในพื้นที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งหลายคนเข้ามาที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ เป็นครั้งแรก



คุณสำราญ ดลขมา อาชีพแม่บ้าน

ต.ตาลเดี่ยว เผยว่า เป็นครั้งแรกที่เข้ามาในพื้นที่ของจุฬาฯ ได้ประโยชน์จากการเข้ามาศึกษาดูงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงการบริการตรวจสุขภาพฟรี ซึ่งตนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน



นายเปรมฤทัย

เปรมปรีดี และนายอักษร วันทอง นักเรียนชั้น ม. ๖ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เปิดเผยว่าโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ

ในระดับมหาวิทยาลัยของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะทำให้ได้ศึกษาเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมและเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนใหม่มหาวิทยาลัยตามที่หวังไว้